

Bắc Ninh hỗ trợ hơn 148 tỷ đồng cho thanh niên khởi nghiệp

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh có nhiều kết quả nổi bật, nhất là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, sống có ích.

Theo Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh, 5 năm qua, một trong những hoạt động trọng tâm của Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh là đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Bắc Ninh, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2018 - 2025; đồng thời duy trì và củng cố hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp. Tính đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ vốn vay đối với 179 dự án khởi nghiệp của thanh niên với tổng dư nợ hơn 148 tỷ đồng.

Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh cùng Hội Doanh nhân trẻ, câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh phối



Bắc Ninh hỗ trợ vốn cho dự án khởi nghiệp của thanh niên

hợp tham gia các hội chợ, các cuộc xúc tiến thương mại để vận động doanh nhân trẻ tiêu dùng sản phẩm của nhau, đề xuất giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tìm đầu ra cho các sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu.

Cùng với hoạt động khởi nghiệp, tình nguyện và cộng đồng là một dấu ấn nổi bật của thanh niên tỉnh Bắc Ninh thời gian qua. Theo đó, các cấp

Hội trong tỉnh Bắc Ninh đã triển khai, thiết kế các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng để thanh niên phát huy tinh thần xung phong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng. Nửa đầu nhiệm kỳ, trước ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, các cấp Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh kịp thời vận động nguồn lực xã hội trên 20 tỷ đồng hỗ trợ chống dịch.

Hơn 570 đội hình thanh niên tình nguyện “Phòng tuyến áo xanh, với sự tham gia của 7.361 tình nguyện viên tại các địa phương tham gia phòng, chống dịch.

Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội đã tạo dấu ấn tốt đẹp với các hoạt động thường xuyên. Các đợt tình nguyện cao điểm quy mô lớn như chương trình “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” “Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới” được tổ chức đồng bộ, tạo không khí sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Ninh và sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các cấp Hội đã vận động hỗ trợ xây dựng mới 95 nhà nhân ái; sửa chữa 316 ngôi nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tổng trị giá 8,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, duy trì tổ chức các hoạt động gói bánh chưng tặng người nghèo, trẻ em mồ côi, bệnh nhân không về quê ăn Tết.

NGUYỄN THẮNG